



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 19 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,902 ราย ผู้ป่วยสะสม 989,859 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,208 ราย รักษาหายสะสม 775,327 ราย ยังรักษาอยู่ 205,946 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 301 ราย เสียชีวิตสะสม 8,586 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 25,167,060 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 210,784,640 ราย เสียชีวิต 4,416,082 ราย รักษาหาย 188,723,284 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO ยืนยันวัคซีนเข็มสามยังไม่จำเป็นตอนนี้ สหรัฐฯ จะเริ่มฉีดเข็มสามให้ประชาชนเดือนหน้า สเปน ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนครบโดสแล้วกว่า 30 ล้านคน แคนาดา ฝึกสุนัขดมกลิ่นตรวจจับโควิด 19 อิสราเอล ประกาศกลับไปใช้ระบบกรีนพาสที่เพ็งยกเลิกเมื่อ มิ.ย. ที่ผ่านมา บังคับให้ผู้มีอายุมากกว่า 3 ปี ต้องแสดงเอกสารฉีดวัคซีนจึงจะเข้าใช้บริการพื้นที่สาธารณะในอาคาร อังกฤษ พบผลวิจัยไฟเซอร์-แอสตราฯ ป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้น้อยลงหลังฉีดไปแล้ว 3 เดือน สวีเดน พบสายพันธุ์เดลตาฟาลส์ หันระบาดง่ายยิ่งขึ้น ญี่ปุ่น พบหลายจังหวัดทำสถิตินิวไฮผู้ติดเชื้อโควิด รัฐบาลสั่งขยายสถานการณ์ฉุกเฉินยาวไปถึงกลาง ก.ย. ทันที จีน เตรียมสร้างโรงงานผลิตวัคซีนซิโนแวคในศรีลังกา มาเลเซีย บริษัทารายใหญ่ได้ใบอนุญาตนำเข้าซิโนแวคเพิ่มเติม

ประเด็นสำคัญ

1. การจัดสรรชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ thestandard, acnews, isaranews, INN, sonthitalk, js100, topnews, infoquest)

-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมแพทย์วิจัยวัคซีนไบยา mRNA ของไทย ปิดตอบปมปัญหาจัดซื้อ ATK ระบุสั้นๆ ให้ สร. เป็นผู้ชี้แจง พร้อมพิจารณามาตรการคลายล็อคหลัง 31 ส.ค. ย้ำประชาชนสวมหน้ากาก ล้างมือ งดกิจกรรมรวมกลุ่ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวในการเสวนาออนไลน์ “Home Isolation ทางรอดวิถีใหม่ ทำอย่างไรให้รอดจริง” ว่า ในตอนนี้ก็มีนโยบายการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อโควิดได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถแยกตัวผู้ติดเชื้อออกจากคนที่ไม่ติดเชื้อได้เร็ว แต่มีบางส่วนที่กังวลว่าหากใช้ ATK ตรวจแล้วเจอผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ๆ ระบบการดูแลแบบ HI และ CI จะรองรับได้ไหวหรือไม่ ประเด็นนี้ยืนยันว่าทางกรมการแพทย์และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดระบบบริการที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก ๆ ได้ ย้ำว่ายิ่งตรวจเจอเร็วก็แยกตัวผู้ติดเชื้อได้เร็ว ควบคุมโรคดีขึ้น พร้อมเตรียมตั้ง HA เข้าร่วมประเมินคุณภาพหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยแบบ HI เพื่อการันตีคุณภาพการดูแลรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, pptvhd36)

-นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สปสช. เคยกำหนดและมีมติการศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติ บริษัทที่เข้าเกณฑ์และได้รับการรับรองจาก WHO 2 ราย หาก ออก. จะจัดซื้อชุดตรวจ ATK ตามข้อสั่งการของนายกฯ กัยยกเลิก TOR เดิมได้อยู่แล้ว จากนั้นดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ 1. จัดหาบริษัทชุดตรวจ ATK ใหม่ โดยใช้รายละเอียดคุณสมบัติบริษัทที่คณะกรรมการเคยเสนอไป 2. ออก. ทำหนังสือกลับมาให้คณะกรรมการ สปสช. ทำการหาสเปกใหม่ การจัดหาชุดตรวจ ATK เป็นเรื่องเร่งด่วน สามารถใช้วิธีเจาะจงได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36)

-นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มองว่า ออก. สามารถยกเลิกการจัดซื้อ ATK ได้ทันที โดยที่เอกชนไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดได้ เพราะตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาซื้อขาย และข้อสั่งการของนายกฯ มติคณะรัฐมนตรี ยังถือว่าใหญ่กว่า TOR การจัดซื้อ

-น.ส.รสนา โตสิตระกูล นักเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริต โพสต์เป็นจดหมายเปิดผนึก ถึงนายกฯ เรียกร้องให้สั่งยุติการทำสัญญาจัดซื้อชุดตรวจโควิด Lepu พร้อมขอให้มีการเปิดประมูลใหม่ โดยมีบริษัทอื่นที่เสนอขายชุดตรวจโควิด Lepu ในราคาใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม หรือให้มีการเจรจาต่อรองให้ได้ราคาต่ำที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews

-ได้ตรวจสอบ บริษัท ออสมท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการฯ พบว่า มีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้นใหญ่คนใหม่ของบริษัทฯเมื่อ 6 ส.ค. 64 เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ ออก. กำหนดให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดราคาขายชุดตรวจ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ATK 8.5 ล้านชุด เข้ายื่นซองและเปิดซองพิจารณาผลวันที่ 10 ส.ค. 64 หรือประมาณ 4 วัน โดยน.ส.พิลินี เกสรสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองเป็นนักจิตวิทยา ทำงานใน รพ. เข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับบริษัทฯ ในฐานะของผู้ลงทุนเท่านั้น ช่วงที่ผ่านมากระบวนการจัดหาชุดตรวจ ATK ของ อภ. ยังไม่เคยถูกหน่วยงานตรวจสอบชี้มูลว่ามีความผิดฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่รัฐ และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกราย ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในขณะนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-บริษัท เวลด์เมดิคอล อัลโลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ปมกำหนดหลักเกณฑ์จัดซื้อ ATK ต้องผ่านการรับรองจาก WHO ซึ่ ATK ที่ผ่านการรับรองจาก WHO มีแค่ให้แพทย์ใช้ แต่สำหรับประชาชนทั่วไปยังไม่มี และคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์โดยกำหนดในข้อกำหนดการจัดซื้อของ สธ. ไม่ได้ระบุถึงการได้รับการรับรองจาก WHO ซึ่ง ณ ปัจจุบัน WHO ยังไม่มีการอนุมัติชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง จึงกราบเรียนมายังนายกฯ เพื่อโปรดพิจารณาและการดำเนินการที่ผ่านมาในทุกภาคส่วนด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอดและเพื่อให้ชุดตรวจ ATK แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง

2. การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : nationtv

-ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งให้ผู้ที่เคยฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 1 สามารถไปฉีดเข็ม 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ตามวันนัดเดิม ส่วนผู้ที่ต้องการรับเข็ม 2 ที่ รพ./สถานบริการใกล้บ้าน ให้นำใบนัดของศูนย์ฯ ไปติดต่อที่ รพ./สถานบริการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัด สำหรับผู้ที่ฉีดเข็ม 1 จากสถานพยาบาลตามภูมิลำเนา แล้วไม่สามารถกลับไปฉีดเข็ม 2 ได้สามารถนำใบนัด/ข้อมูลในหมอพร้อมมาฉีดเข็ม 2 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตามวันนัดเดิม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.รพ.จุฬารัตน์ ระบุว่า การลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลักซิโนแวคและแอสตราซ่าสำหรับบุคลากรธรรมดา 20,000 คน ที่ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ พบว่า มีผู้เคยได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม และผู้ที่เคยรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว มาลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนอีกครั้ง จึงต้องมีการตรวจสอบหลายครั้งทำให้การจองซ้ำและเว็บไซต์ล่ม วอนผู้ได้รับวัคซีนแล้วอย่าลงทะเบียนขอให้สิทธิคนที่ยังไม่เคยฉีดได้ลงทะเบียนก่อน

3. คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.จิรจรรย์ ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ รพ.มหาราชนครราชสีมา กล่าวถึงการปรับบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู นโยบายแบบนี้ทำชั่วคราวได้ แต่ต้องทำอีกนานเท่าใด ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ คือ จัดหาแนวทางในการพาเด็กกลับโรงเรียน ด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับองค์ความรู้ทางสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็ฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ให้ได้มากที่สุด ทำไปควบคู่กันอย่างเร่งด่วน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-ศ.นพ.พยง ภู่วรรณ ระบุว่า การควบคุมการระบาดของโรค จะต้องควบคุมทั้งโลก ไม่ใช่ควบคุมในประเทศของตนด้วยวัคซีนก็พอแล้ว ประเทศที่มีวัคซีนมากกว่าต้องแบ่งปันไปให้ประเทศที่มีโอกาสน้อยกว่าไม่ให้เกิดโรคนี้ระบาดขึ้นอย่างรุนแรงได้ เพราะถ้าระบาดอย่างรุนแรงก็จะเกิดสายพันธุ์ใหม่ และจะย้อนกลับไประบาดในประเทศอื่นได้ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนได้เป็นจำนวนมากก็ตาม

4. ผลการศึกษาฉีดวัคซีนสลับชนิดและฉีดกระตุ้นเข็ม 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, isranews, mcot, INN) ทีวี่ช่อง TNN, Thaipbs

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กรมวิทย์ฯ ร่วมกับศิริราชพยาบาล ศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในซีรัมของคนที่ได้รับวัคซีน โดยใช้ไวรัสสายพันธุ์เดลตาที่กำลังระบาดในไทย ทดสอบโดยวิธี PRNT ในอาสาสมัคร 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 วัคซีน SV+SV กลุ่มที่ 2 วัคซีน AZ+AZ กลุ่มที่ 3 วัคซีน SV+AZ กลุ่มที่ 4 วัคซีน AZ+SV กลุ่มที่ 5 วัคซีน SV+SV+Sinopharm และกลุ่มที่ 6 วัคซีน SV+SV+AZ สรุปได้ดังนี้ 1.ได้รับวัคซีน SV+AZ จะให้ภูมิคุ้มกันที่ดีพอๆ กับการฉีดวัคซีน AZ+AZ แต่ใช้เวลาสั้นลง 2.ไม่แนะนำให้ฉีด AZ+SV 3.การฉีดกระตุ้นด้วย AZ หลังได้รับวัคซีน SV 2 เข็ม สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมากต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตา 4.การฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนซิโนฟาร์ม หลังได้รับวัคซีน SV+SV ภูมิสูงขึ้น แต่อย่างน้อยก็ว่าการกระตุ้นด้วยวัคซีนต่างชนิด

5. อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในวาระ 2-3 ว่า รัฐบาลอับจนเพราะต้องไปยืมวัคซีนจากประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นประเทศที่เล็กและยากจนกว่าเรามาก ขณะนี้ประเทศและประชาชนต้องลำบากเพราะว่ารัฐบาลมองไม่เห็นภาพวิกฤตการณ์โรคระบาดที่ร้ายแรงในระลอกที่ 3

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

และ 4 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณเพื่อนำไปเผื่อระวัง ป้องกัน และรักษาโรคโควิด

6. หนะหญิงตั้งครรภ์เข้มมาตรการป้องกันตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย, thailandplus, TNN, isaranews, mcot

-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักสร้างเสริมสุขภาพ และโฆษกกรมอนามัย กล่าวว่า ตัวเลขหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตยังมีทุกวัน เฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 2 – 3 ราย และมีเด็กในครรภ์เสียชีวิตด้วย ล่าสุด มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อรวม 2,327 ราย เฉลี่ยวันละกว่า 50 ราย เสียชีวิตแล้ว 53 ราย ถูกเสียชีวิต 23 ราย ขณะที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนน้อยมาก ปัจจุบันมีเพียง 2 หมื่นกว่าราย จึงขอให้เข้มมาตรการ DMHTT โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ควรประเมินความเสี่ยงด้วยแอปฯ “ไทยเซฟไทย” ถ้าพบเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันที โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ที่ยังรับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ต้องทำงานในที่เสี่ยงสูงหรืออยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม

7. ชาวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-คณบดีศิริราชพยาบาล เตือนข่าว พบสายพันธุ์แลมบ์ดาระบาดในเขตมินบุรี ขอประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง เป็นข้อมูลที่ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งในรูปแบบข้อความและคลิปเสียง ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากตนเองแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงข้อมูลที่แชร์ในสื่อออนไลน์นี้ให้น่าฉิวมะกรูดหมักน้ำส้มสายชู 1 ชม. มาพ่นพร้อมสูดดมรักษาโรคโควิด 19 ได้ ว่า ฉิวมะกรูด เป็นส่วนประกอบในตำรายาหอมเทศจิตร แก้ม วิงเวียนศีรษะ มีการใช้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก ทำให้ทางเดินหายใจโล่ง แต่เรื่องยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโควิด 19 ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน

8. ขยายยาฟาวิพิราเวียร์เถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เรื่องเด่นออนไลน์)

-จนท.ตำรวจ ร่วมกับ จนท.ชุดปราบปราม ออย. จับกุมนายกรกช อายุ 33 ปี พร้อมของกลางยาฟาวิพิราเวียร์ ไม่ระบุทะเบียน 43 กล่อง รวม 2,026 เม็ด มูลค่ากว่า 5 แสนบาท รับสารภาพสั่งยาฟาวิพิราเวียร์ที่ผลิตจากประเทศจีนและญี่ปุ่นนำมาขายออนไลน์ ราคา 8,000-15,000 บาท/กล่อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. เบื้องต้น จนท. แจ้งข้อหาและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป

9. โควิดในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นำโดยรุ่ง ปันสยา ยื่นหนังสือต่อกระทรวงยุติธรรม ขอความเป็นธรรม ห่วงโควิดเรือนจำระบาด ย้ำ ต้องการมาตรการป้องกัน ด้านโฆษกกระทรวงฯ ยืนยัน ไม่ต้องกังวล มีแพทย์ประเมินอาการ

10. ลักลอบพาคณงานมาฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapok

-จ.นครราชสีมา มีคลังสต็อกใหญ่ คือ แคมป์ก่อสร้างอิตาเลียนไทย ทาง สสอ.สีคิ้ว เผย พบมีการลักลอบพาคณงาน 42 คน มาฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่กรุงเทพฯ โดยที่ไม่ได้แจ้งหน่วยงานใดก่อน ส่วนผลตรวจโควิดเบื้องต้นในกลุ่มนี้ยังไม่มีการติดเชื่อ

11. คลัสเตอร์บ้านพักคนชราไม่ได้รับอนุญาต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-จ.ฉะเชิงเทรา พบบ้านพักคนชราติดโควิดทั้งหมด เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ตรวจสอบพบลักลอบเปิดมานาน 1 ปี ยังไม่ได้รับอนุญาต พื้นที่สกปรก ไม่ถูกสุขลักษณะ ทิ้งขยะติดเชื่อริมถนน

12. เครียดเพราะหาที่ตรวจเชื้อไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-ที่ รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พบหญิงอายุ 31 ปี ตระเวนหาที่ตรวจเชื้อโควิด 19 ไม่ได้ เกิดความเครียด กลับมาเปิดเครื่องรถและเปิดเพลงเสียงดังอยู่หน้า รพ. จนแพทย์พยาบาลและคนไข้พากันแตกตื่น

13. อ้างได้ฉีดวัคซีนเข็ม 4

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เพจ Dr.Dark โพสต์ภาพบันทึกข้อมูลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของบุคคลปริศนา ระบุว่าฉีดเข็มที่ 4 แล้ว ที่ สถาบันบำราศนราดูร

มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : กท.ธุรกิจ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และเอกสารในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้การจัดหาวัคซีนบรรลุเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันโรค เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารมว.สธ. เป็นประธาน สำหรับหน้าที่และอำนาจ คือ 1. รวบรวมข้อมูล

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริง และเอกสารในการจัดหาวัดขึ้นโควิด 19 2. เรียกเอกสาร ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแก่คณะทำงาน และ 4. สรุปผลการดำเนินการจัดหาวัดขึ้น ขั้นตอน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard

-รอนายกฯ และรมว.สธ. ทหารีร่วมกับ รอนายกฯ และรมว.การต่างประเทศ ฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติในไทย และเจรจาต่างประเทศจัดหาวัดขึ้นเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, สำนักข่าวไทย, bangkokpost, thestandard, acnews, mcot, INN

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ชวนคนไทยยกระดับการป้องกันโควิด 19 ขึ้นสูงสุดในครอบครัว ด้วยการสวมหน้ากากภายในบ้านอย่างถูกวิธี หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงให้คัดกรองตนเองด้วย ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, TNN, mcot

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำการล้างมือบ่อย ๆ ให้ผลดีช่วยตัดวงจรชีวิตเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจาย โดยล้างด้วยสบู่และน้ำให้นานกว่า 20 วินาที เพื่อทำลายเปลือกไขมันที่หุ้มตัวเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้แตกออก ทำให้เชื้อหมดฤทธิ์ไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ 70% ในรูปเจลหรือสเปรย์ โดยต้องใช้ขณะมีอแห่งและไม่เปื้อนคราบสกปรก จะทำให้เชื้อไวรัสโควิด 19 ตายทุกสายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ 1. www.biz.govchannel.go.th สำหรับขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล กิจการสปา, ขอใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล, ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล, ชำระค่าธรรมเนียมรายปี กิจการสถานพยาบาล, แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล และขอเลิกกิจการสถานพยาบาล 2. www.esta.hss.moph.go.th สำหรับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับกิจการการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง แต่หากต้องการติดต่อที่กรมฯ ให้บริการไม่เกิน 30 คน/วัน โดยจองคิวล่วงหน้า ที่ www.queue.hss.moph.go.th ตลอด 24 ชม. สอบถามเพิ่มเติม โทร.สายด่วน 1426

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, INN, sanook, TNN, thestandard, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย จึงต้องดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ขณะที่ผู้ดูแลที่ยังต้องออกไปนอกบ้าน ไม่ควรเข้าไปคลุกคลีกับผู้สูงอายุ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อเข้าไปพูดคุยกับผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย CI เทศบาล ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี ทีมจหนท.สธ. อพท. อสม. อ.โคกสำโรง ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารจัดการ CI ในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาใน CI การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อออกไปสู่ชุมชน และมอบชุดสิ่งของจำเป็นในการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, INN, mcot, topnews

-นพ.เฉตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 2 หมื่นรายต่อเนื่องหลายวัน ส่วนยอดผู้เสียชีวิต 301 ราย เป็นการเกิน 300 ราย เป็นวันที่ 2 เหตุผลมาจากการรายงานยอดผู้เสียชีวิตตกค้าง ในจำนวน 301 รายนี้ มีส่วนที่ตกหล่น 30 ราย แบ่งเป็นเสียชีวิตในเดือน ก.ค. 26 ราย, มิ.ย. 4 ราย เมื่อลบกันจะเหลือยอดปกติเสียชีวิตวันนี้ 271 ราย ส่วนเหตุผลในการที่รัฐบาลจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 12 ล้านโดส เนื่องจากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ว่าต้องหาวัดขึ้นให้ได้ครบ 100 ล้านโดส ภายในปี 64 ที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบอยู่ในแผน 84 ล้านโดส ช่วงไตรมาสที่ 4 จึงจำเป็นต้องนำเข้าวัคซีนให้ได้เพียงพอเดือนละประมาณ 10 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์

-นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้บูรณาการการดูแลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตภายในโรงพยาบาลสนาม ด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ 1.การคัดกรองสุขภาพจิตผู้เข้ารับบริการ 2. การให้การดูแลทางจิตใจผู้ป่วย 3.การสื่อสาร เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตเพื่อการดูแลจิตใจตนเอง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่เข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพจิตที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, newtv, pptvhd36, amarintv,

- รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ ฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อติดตั้งนวัตกรรมห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่ รพ.บุษราคัม พร้อมมอบนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ สธ.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-รพ.คมนาคม เผย "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" 45 วัน นักท่องเที่ยวเข้าไทยรวมแล้วกว่า 21,545 คน</p> <p>-รพ.ศิริราชเปิดจองฉีดไฟเซอร์ "คนท้อง-ผู้ป่วยเด็ก 7 กลุ่มโรค" 20-28 ส.ค. 64</p> <p>-อธิบดีกรมจัดหางาน เผย กรมฯเปิดจองฉีดวัคซีนโควิดให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งในระบบ ม.33 และนอกระบบ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506 กด 7</p> <p>-รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (แบบผสม) ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. เป็นวัคซีนสูตรผสม เข็มที่ 1 SV และเข็มที่ 2 AZ การฉีดจะเว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์ เริ่มฉีด 23 - 27 ส.ค. 64 ณ ศูนย์รับวัคซีน ธรรมศาสตร์ รังสิต</p> <p>-รพ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนแอสตราฯ เข็มที่ 1 วันที่ 20 ส.ค. นี้ ในกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานโรคประจำตัว ไม่จำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันบางบ่อ รับคิว 8.00 น. เริ่มฉีด 8.30 น. หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ส่วนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 สนามกีฬาเทศบาล ต.แหลมฟ้าผ่า เปิด Walk in ฉีดวัคซีนแอสตราฯ ในกลุ่มเป้าหมาย 608 วันที่ 18-20 ส.ค. 64 วันละ 1,000 คิว เริ่มฉีดตั้งแต่ 8.00 น.</p> <p>-นายภิญโญ ประกอบผล ผวจ.ตราด สั่งการ สสจ.ตราด แจ้งให้ผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว ให้นำใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม มารับข่าวสารหอมมะลิได้ที่หน้าจวนผู้ว่าฯ</p> <p>-กทม.เปิดลงทะเบียนสำหรับคนชรา-ป่วยติดเตียง เพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิดที่บ้าน ลงทะเบียนออนไลน์ทาง https://forms.gle/vW5meyKHz5dVjz2q7</p> <p>-รพ.กระทู้แบน ประกาศเปิดฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ กลุ่มเสี่ยง Walk in เข้ารับวัคซีนได้ในวันที่ 26-27 และ 29 ส.ค. นี้</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>คืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, pptvhd36, amarintv, mthai</p> <p>-รพ.ราชวิถี รายงานความคืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บชาย อายุ 15 ปี จากเหตุปะทะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเมื่อ 16 ส.ค. 64 วันนี้ (19 ส.ค. 64/09.30 น.) ยังอยู่ในภาวะวิกฤต ไม่รู้สึกตัว ใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีอาการสมองบวมจากภาวะขาดออกซิเจนหลังหัวใจหยุดเต้นชั่วคราว ต้องสังเกตอาการต่อเนื่อง และให้การรักษาระยะยาว แพทย์ถอนท่อจากสมองบวม จะแถลงอาการคืบหน้าเป็นระยะต่อไป</p>	-
<p>โครงการปั่นในบ้านต้านโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ สสส. เดินหน้าจัดโครงการ"ปั่นในบ้านต้านโควิด"เฟสที่ 4 จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 18.00-20.00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.เป็นต้นไป โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ Thai-cycling Association ให้ผู้ชมที่บ้านได้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขัน และจะดำเนินจัดต่อเนื่องไปทุกสัปดาห์ จนถึงเดือน ต.ค.2564 โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนที่กักตัวอยู่กับบ้าน ได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายจากความเครียด รวมทั้งนักปั่นทีมชาติไทยได้ฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่สต๊าฟโค้ชวางแผนเอาไว้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th และที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai-cycling Association</p>	